

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เรื่อง

๑. ข่าวดีด้านเศรษฐกิจไทย
๒. เกษตรกรเฮ ยกหนี้ ๔ พันล้าน
๓. บัฟเฟอร์펀ด์ ๖ พันล้านเกลี้ยง ยางหิวร้อนจ.ม.ขอเติมเงิน
๔. ๗ ประเทศวางแผนร่วมดันราคายาง
๕. ชลบุรีเปิดมทกรรมเกษตรธรรมชาติตามพระราชดำริ
๖. ประยุทธ์สั่งสอบนอมินีประมุขข่าว
๗. สินค้าเกษตรแห่ระดมทุน
๘. เรือประมงสงขลากลับเข้าฝั่งพัก ๔ วันช่วงเทศกาลตรุษจีน
๙. ทุจريتโครงการข่าวถึง หนังสือพิมพ์ แจ้งข้อหาเพิ่ม/อดีตบักอศส.
๑๐. ใช้ยางผสมปุถุณนสงขลา
๑๑. ภาพข่าว: ทีมรักษ์เกษตรปลอดสารพิษ

หนังสือพิมพ์

- ฐานเศรษฐกิจ  
เดลินิวส์  
ฐานเศรษฐกิจ  
กรุงเทพธุรกิจ  
แนวหน้า  
ไทยรัฐ  
เดลินิวส์  
มติชน  
ฐานเศรษฐกิจ  
มติชน  
ฐานเศรษฐกิจ

\*\*\*\*\*

## ข่าวดีด้านเศรษฐกิจไทย



4

ความสนใจของคนไทยโดยทั่วไปเวลานี้จับจ้องอยู่ที่เศรษฐกิจบ้านเราดีจริงหรือเปล่า ทำให้การซื้อขายโดยทั่วไปแผ่วลง ขณะที่ฝ่ายเศรษฐกิจของรัฐบาลก็ออกมาบอกว่า ปีนี้เศรษฐกิจดีแน่ เพราะหลายอย่างดีขึ้น เริ่มต้นจากราคาน้ำมันลดลงเยอะมากทำให้เงินเหลือใช้จ่ายในกระเป๋าเพิ่มมากขึ้น จากราคาสูงกว่า 100 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล เมื่อเดือนมิถุนายน 2557 เหลือเพียง 62.5 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ในเดือนธันวาคม 2557 ซึ่งลดลงต่ำที่สุดในรอบ 5 ปี

กรณีดังกล่าว สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้วิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้ราคาน้ำมันดิบโลกมีแนวโน้มลดลงต่อไปอีก ประกอบด้วย 3 ปัจจัยใหญ่ๆ คือ ความเฟื่องฟูของการผลิตน้ำมันในสหรัฐอเมริกาและอื่นๆ ของโลก อุปสงค์

หรือความต้องการซื้อน้ำมันที่ลดลงในหลายประเทศ และความก้าวหน้าของประสิทธิภาพในการใช้เชื้อเพลิงของยานพาหนะ ซึ่งระดับราคาน้ำมันที่มีแนวโน้มปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง

การลดลงนี้จะมีผลทำให้ต้นทุนของการผลิตสินค้าทางการเกษตรหลายประเภทลดลง ในเบื้องต้นคาดว่าต้นทุนการผลิตของภาคเกษตรปรับตัวลดลงซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งทำให้เกษตรกรสามารถนำเงินที่เหลือนั้นไปลงทุนเพิ่มเพื่อการผลิตสินค้าและบริการต่อไป

ทั้งนี้กรณีราคาน้ำมันลดลงร้อยละ 1 จะดึงผลผลิตรวมเศรษฐกิจมหภาคเกษตรขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.018 সুโอกาสของการเพิ่มระดับขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรในตลาดโลกมากขึ้นตามไปด้วย

อีกข่าวหนึ่งคือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดย นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบอร์ดบีโอไอ นัดแรกของปี 2558 โดยพิจารณาอนุมัติให้การส่งเสริมลงทุนแก่กิจการที่ยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุน

ตั้งแต่ช่วงปี 2557 รวม 23 โครงการ เงินลงทุนกว่า 77,228 ล้านบาท พร้อมเห็นชอบให้นักลงทุนรายเดิมที่เคยได้รับส่งเสริม สามารถขอรับส่งเสริมเพิ่มเติมได้หากลงทุนเพิ่มในด้านพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน อาทิ วิจัยพัฒนา การออกแบบผลิตภัณฑ์ มีขอบรมขั้นสูง

กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและน่าสนใจก็มีกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม กำลังการผลิตรวม 448.5 เมกะวัตต์ เงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 26,265.9 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 2 โครงการ จังหวัดสงขลา 1 โครงการ และตั้งในจังหวัดชัยภูมิ 5 โครงการ กิจการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงจากขยะ (REFUSE DERIVED FUEL) กำลังการผลิต 9.9 เมกะวัตต์ เงินลงทุนทั้งสิ้น 1,251 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครปฐม กิจการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำจากเชื้อเพลิงชีวมวล (เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร) เงินลงทุนทั้งสิ้น 960 ล้านบาท กำลังการผลิตไฟฟ้า 40 เมกะวัตต์ กำลังการผลิตไอน้ำ 195 ตันต่อชั่วโมง ตั้งโครงการที่จังหวัดสุโขทัย กิจการผลิตไฟฟ้า

และไอน้ำจากเชื้อเพลิงชีวมวล (กากอ้อย) เงินลงทุนทั้งสิ้น 2,440 ล้านบาท กำลังการผลิตไฟฟ้า 90 เมกะวัตต์ กำลังการผลิตไอน้ำ 510 ตันต่อชั่วโมง ตั้งโครงการที่จังหวัดลพบุรี

การลงทุนที่น่าสนใจเป็นพิเศษและสะท้อนถึงการรวมอาเซียนเป็นหนึ่งเดียวก็คือ การส่งเสริมการลงทุนกิจการขนส่งทางอากาศจำนวน 8 โครงการ มูลค่ารวม 34,876.8 ล้านบาท อาทิ บริษัท ไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ จำกัด ได้รับการส่งเสริมกิจการขนส่งทางอากาศ อาทิ ขนส่งผู้โดยสาร ส่งสินค้าพัสดุภัณฑ์ เงินลงทุนทั้งสิ้น 9,007 ล้านบาท บริษัท ไทยไลอ้อน เมนทารี จำกัด ได้รับการส่งเสริมขยายกิจการขนส่งทางอากาศ รวม 4 โครงการ เงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 17,034 ล้านบาท เป็นการเช่าเครื่องบินใหม่แบบ Boeing B-737-900 ER รวมจำนวน 14 ลำ และบริษัท ไทย เวียดเจ็ท แอร์ จอยด์ สต็อค จำกัด ได้รับการส่งเสริมกิจการขนส่งทางอากาศ โดยเช่าเครื่องบินโดยสาร จำนวน 5 ลำ แบบ Airbus A 320 ความจุผู้โดยสารลำละ 180 ที่นั่ง แบ่งเป็นเครื่องบินเก่า จำนวน 2 ลำ และเครื่องบินใหม่ จำนวน 3 ลำ มูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น 5,325.8 ล้านบาท เป็นต้น

# เกษตรกรเฮ ยกหนี้ 4 พันล้าน

## กว่า 2 แสนราย ทุ่ม 2.8 หมื่นล. ปรับการทำงาน

รัฐเอาใจคนรากหญ้า ช่วยยก  
หนี้ให้เกษตรกร ▶ อ่านต่อหน้า ๒

### ยกหนี้ □ ต่อจากหน้า 1

4,000 ล้านบาท ครอบคลุมกว่า 2 แสนราย  
แถมเตรียมทุ่มงบ 2.8 หมื่นล้าน ปรับโครงสร้าง  
ปลูกข้าวทั้งระบบ ลดพื้นที่นาปรัง-ปลูกอ้อย  
แทนรวม 2 ล้านไร่ ขณะที่ “สนช.” จี้แก้ปัญหา  
ความเดือดร้อนชาวไร่อ้อย จ.สระแก้ว ตาม  
นโยบาย “คสช.” หลังพบโรงงานน้ำตาลบาง  
แห่งส่อค้าทุจริต เรียกรับผลประโยชน์

เมื่อวันที่ 12 ก.พ. มีรายงานจากกระทรวง  
เกษตรและสหกรณ์ ระบุว่า นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ  
ณ อยุธยา รว.เกษตรและสหกรณ์ เตรียมเสนอ  
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในสัปดาห์หน้า  
เพื่อให้มีมติเห็นชอบงบประมาณปรับโครงสร้าง  
การเพาะปลูกข้าวและพัฒนาประสิทธิภาพ  
การผลิตข้าวที่มีคุณภาพทั้งประเทศ ในวงเงิน  
28,262 ล้านบาท ตามแผนงานที่วางไว้  
6 แนวทาง ประกอบด้วย 1. การปรับปรุง  
ประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต  
ครอบคลุมชาวนา 4.8 หมื่นครัวเรือน พื้นที่  
0.78 ล้านไร่ งบประมาณ 1,207 ล้านบาท  
เงินกู้ 843 ล้านบาท 2. ส่งเสริมการผลิตข้าว  
สำหรับตลาดเฉพาะ หรือ นิช มาร์เก็ต  
ครอบคลุมชาวนา 8,500 ครัวเรือน พื้นที่ 0.85  
ล้านไร่ งบประมาณ 153 ล้านบาท เงินกู้ 481  
ล้านบาท

3. การลดพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง ครอบ  
คลุมชาวนา 4 หมื่นครัวเรือน พื้นที่ 0.4 ล้านไร่  
งบประมาณ 464 ล้านบาท เงินกู้ 1.5 หมื่น  
ล้านบาท 4. การทำเกษตรกรรมทางเลือกใน  
พื้นที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าว ครอบคลุม  
ชาวนารายย่อย 2.1 แสนครัวเรือน พื้นที่  
1.07 ล้านไร่ งบประมาณ 1 หมื่นล้านบาท  
เงินกู้ 8,437 ล้านบาท และ 5. การปรับ  
เปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวเป็นการปลูกอ้อยแทน  
ครอบคลุมชาวนา 3.5 หมื่นครัวเรือน พื้นที่ 7  
แสนไร่

นอกจากนี้ยังมีการเตรียมแผนลดหนี้  
สินของเกษตรกรเสนอให้ ครม.พิจารณาใน  
คราวเดียวกัน ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ มีเป้าหมาย  
ลดหนี้ให้เกษตรกรที่มีหนี้ค้างชำระและไม่ก่อ  
ให้เกิดรายได้ประมาณ 4,000 ล้านบาท ใน  
โครงการและกองทุนต่าง ๆ ในการกำกับของ  
กระทรวงฯ โดยหนี้สินเกษตรกรมี 3 ส่วน ได้แก่

หนี้สินที่ติดค้างอยู่กับกองทุนต่าง ๆ ของกระทรวงฯ หนี้สินที่ติดอยู่กับสถาบันการเงิน และ  
หนี้สินที่ติดอยู่กับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ จะมีการ  
แยกหนี้สินออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่จะตัด  
เป็นหนี้สูญ และกลุ่มที่จะมีการตัดยอดหนี้ให้  
บางส่วน โดยมีเกษตรกรที่เข้าโครงการลดหนี้  
กว่า 2 แสนราย

“ในกลุ่มที่ให้ตัดเป็นหนี้สูญ เช่น  
เกษตรกรที่เป็นหนี้จากโครงการส่งเสริมหรือ  
สงเคราะห์ของรัฐที่ไม่ประสบความสำเร็จ กรณี  
ภัยพิบัติธรรมชาติ ปัญหาความไม่สงบชายแดน  
ภาคใต้ หนี้ขาดอายุความ หนี้ค้างชำระเป็น  
ระยะเวลาเกินกว่า 10 ปีขึ้นไป หนี้สินไม่  
สามารถติดตามทรัพย์สินเพื่อกำหนดการบังคับคดี  
ได้ ผู้กู้ยืมเงินเสียชีวิต หรือไม่มีความสามารถ  
ในการชำระหนี้ โดยยอดหนี้สินเกษตรกรผู้กู้ยืม  
เงินมานั้นจำนวนเงินกู้ต้องไม่เกิน 3 แสนบาท”  
แหล่งข่าว ระบุ

ทั้งนี้ แผนการปรับโครงสร้างปลูก  
ยางพาราและปาล์มน้ำมันในขณะนี้ยังไม่แล้ว  
เสร็จ อยู่ระหว่างหารือกับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง  
เพื่อวางแผนการใช้ยางพาราในประเทศ และ  
รวบรวมปริมาณยางพาราในทุกหน่วยงาน  
ราชการ ตั้งเป้า 1 ล้านตันต่อปี จากปริมาณ  
ผลผลิตทั้งหมด 4.4 ล้านตันต่อปี รวมทั้งลด  
พื้นที่ปลูกยางลง 5 ล้านไร่ จากทั้งหมด 22 ล้าน  
ไร่ ในปี 2560

วันเดียวกัน ที่รัฐสภา นายมรรณพ  
เดชวิทย์ฯ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
(สนช.) กล่าวว่า ได้รับการร้องเรียนจาก  
เกษตรกรชาวไร่อ้อย จ.สระแก้ว ว่าได้รับความ  
เดือดร้อนอย่างหนัก เนื่องจากไม่ได้รับความ  
เป็นธรรมจากโรงงานน้ำตาลบางแห่ง โดยพบ  
ว่ามีการผูกขาดไม่มีผู้ประกอบการรายอื่นตั้ง  
โรงงานมาแข่งขัน จึงรวมตัวกันมาชุมนุม  
ประท้วงที่บริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาล และยื่น  
เรื่องถึง สนช.ให้ช่วยหามาตรการแก้ปัญหาการ  
เรียกรับผลประโยชน์ และการดำเนินกิจการ  
อย่างไม่เป็นธรรมของโรงงานน้ำตาล ดังนั้น  
ในที่ประชุม สนช.คนจะตั้งกระทู้ถาม รว.   
อุตสาหกรรม เพื่อขอทราบหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน  
ในการตั้งโรงงานน้ำตาล และขอให้ผ่อนผัน  
เรื่องหลักเกณฑ์บางข้อที่อาจก่อให้เกิดความไม่  
เป็นธรรมกับเกษตรกรได้.

## บัพเพอร์ฟันด์ 6 พันล้านบาทเกลี้ย ย่างหิวร่อนจ.ม.ขอเค็มเงิน

ซื้อขายชี้นำตลาดหุ้น เงินก้อนแรกกองทุนมูลค่าหลักทรัพย์ 6 พันล้านบาทหน้าตัก อ.ส.ย.ร่อนจดหมายด่วนที่สุดถึง "อำนาจ ปะติเส" เร่งขอ กรม.ซื้อรอบใหม่อีก 8 พันล้านบาท ด้านชาวสวนหน้าเหี่ยวขายของแล้วยังไม่ได้เงิน



อำนาจ ปะติเส

กู๋ ธ.ก.ส.-ออมสินประทังชีวิต แฉขายนอกโครงการถูกเอกชนกดราคาต่ำกว่าตลาดกลางกว่า 10 บาท/กก. ด้านบักสถาบันวิจัยยางสั่ง ผอ. 6 ตลาดกลางให้รับซื้อขายปกติ แต่ยอมรับผิดชอบหากโกดังกลางไม่เพียงพอเกษตรกรรอคิวขายไม่ต่ำกว่า 7 วัน

แหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า จากที่รัฐบาลอนุมัติเงินก้อนแรก 6 พันล้านบาท เพื่อใช้เป็นกองทุนมูลค่าหลักทรัพย์ (บัพเพอร์ฟันด์)

อ่านต่อหน้า >15

เพื่อประมูลซื้อขายพาราในราคาขั้นต่ำตลาดนั้น ลำสุดเงินก้อนแรก 6 พันล้านบาทได้หมดลงแล้ว ทั้งนี้ นายอรุณ เลิศวิไลย์ กรรมการบริหารกิจการขององค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) ผู้ปฏิบัติหน้าที่

แทนผู้อำนวยการองค์การสวนยาง ได้ทำหนังสือด่วนที่สุด เลขที่ กษ 1602/174 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง นายอำนวย ปะติเส รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (อ.ส.ย.) แจ้งวงเงินกู้ 6 พันล้านบาท จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 เพื่อใช้ดำเนินโครงการได้หมดลงแล้ว ต้องชะลอการเข้าประมูลยาง จนกว่าจะได้รับอนุมัติวงเงินกู้เพิ่มเติมจาก ครม. และธ.ก.ส. ก่อน

กรณีดังกล่าว นายพิเชษฐ พร้อมมูล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร เผยว่า ขณะนี้ปริมาณยางที่ อ.ส.ย. ประมูลซื้อเข้ามา ยังไม่เพียงพอต่อการส่งมอบตามสัญญา 2 แสนตัน จึงได้ให้ อ.ส.ย. ดำเนินการเข้าประมูลซื้อขายตามปกติ โดยให้แจ้งผู้ขายว่าการชำระเงินอาจล่าช้า ระหว่างการรออนุมัติเงินก้อนใหม่จาก (ครม.) ทั้งนี้จะขอเงินก้อนใหม่จำนวน 8 พันล้านบาท เพื่อใช้ซื้อยางก่อนฤดูปิดกรีต รวมถึงฤดูเปิดกรีตหน้ายางใหม่ในช่วงตั้งแต่เดือนพฤษภาคม

ปัจจุบันตลาดกลางยางพาราที่ดูแลโดยสถาบันวิจัยยางมีทั้งหมด 6 แห่ง ได้แก่ ตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ยะลา บุรีรัมย์ และหนองคาย มีเกษตรกรจากสถาบันต่างๆ นำยางมาขายต้องรอคิวอย่างน้อย 7 วัน เพราะรถบรรทุกยางจากตลาดกลางที่ไปส่งให้โรงงานแปรรูป (โรงงานรมควัน) นั้นยังไม่ได้นำแผ่นรองยางมาคืน ทั้งที่ศักยภาพตลาดสามารถทำได้วันต่อวัน มองว่าสาเหตุที่โรงงานแปรรูปคืนแผ่นรองยางได้ช้าเพราะโกดังกลางไม่เพียงพอซึ่งเป็นการบ้านที่ต้องให้อ.ส.ย. เร่งแก้ไขโดยเร็ว

ตลาดกลางไม่ได้เป็นระบบปิด หากเอกชนรายใดจะเข้าร่วมประมูลแข่งก็ทำได้เสรี ซึ่งสถาบันวิจัยยางบริหารจัดการซื้อขายในตลาดกลางให้อ.ส.ย.

ครั้งนี้ ทางตลาดไม่ได้ค่าบริหารจัดการเลย เรียกว่าเป็นศูนย์ ไม่มีส่วนได้เสียใดๆ ทั้งสิ้น ที่สำคัญเอกชนก็สามารถเปิดตลาดกลางได้ แต่ต้องมีเงื่อนไข 1. มีอาคารสถานที่ 2. เครื่องชั่งต้องได้มาตรฐาน 3. ต้องคัดคุณภาพเป็น

นายพิเชษฐ กล่าวอีกว่า ปัญหาของเกษตรกรที่เข้ามาใช้บริการตลาดกลางเวลานี้ คือ ไร่รถบรรทุกขนยางมาเป็นหมื่นตัน แต่พอพิจารณาเกรดแล้วคุณภาพไม่ถึง ตลาดกลางไม่รับใช้ได้จริงแค่ 1-2 พันตันเท่านั้นตามคุณภาพ แต่เกษตรกรไม่เข้าใจ กลายเป็นปัญหาที่มี ดังนั้นจะต้องให้ความรู้กับชาวบ้านมากขึ้น

สอดคล้องกับนายเชวี่ ทรงอาวุธ รองผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินงานและติดตามผลการบริหารจัดการพัฒนาการทั้งระบบ กล่าวถึงตลาดยางในเครือข่ายตลาดกลางของ สกย. ที่มีอยู่ 108 แห่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ ที่รัฐบาลพยายามจะใช้เป็นจุดรับซื้อขายในราคาขั้นต่ำตลาด เพื่อให้ประโยชน์ตกถึงมือเกษตรกรรายย่อยจากการตรวจสอบปัจจุบันมีเพียง 20 แห่งที่มีศักยภาพซึ่งภายในสัปดาห์หน้าจะผลักดันขยายตลาดเครือข่ายเพิ่มเป็น 50 แห่ง เพื่อรองรับผลผลิตของเกษตรกรให้ทั่วถึงมากขึ้น

ด้านนายอรุณ เลิศวิไลย์ กรรมการบริหารกิจการขององค์การสวนยาง ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการองค์การสวนยาง ตอบข้อซักถามผู้สื่อข่าวถึงความคืบหน้าการขออนุมัติวงเงินก้อนใหม่เพียงสั้นๆ ว่า ติดประชุมอยู่อย่างไรก็ดีในจดหมายด่วนที่สุดวันที่ 9 กุมภาพันธ์ดังกล่าว รายงานว่าได้ประมูลซื้อขายจากวงเงินก้อนแรก 6 พันล้านบาท เป็นปริมาณยางทั้งสิ้น 9.78 หมื่นตัน ประกอบด้วย ยางแผ่นรมควัน (ไม่อัดก้อน) ยางแผ่นรมควันอัดก้อน ยางแท่ง STR 20 และยางแผ่นดิบ

ด้านนายอนุสรณ์ แรมลี ผู้อำนวยการ

การสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า ยังดำเนินการซื้อขายปกติ แต่แจ้งกับเกษตรกรที่มาต่อคิวว่า จะได้รับเงินล่าช้า จะขายต่อหรือสามารถนำยางกลับไปขายให้เอกชนได้ ปัจจุบันยังมียางที่ค้างจ่ายหนี้ให้เกษตรกรกว่า 200 ตัน

เช่นเดียวกับนายสุธี อินทรสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกลางยางพารา นครศรีธรรมราช ที่กล่าวว่า ยังมีการเปิดประมูลซื้อขายปกติ แต่มีปัญหาแฝงเหลือที่ซื้อสำหรับรองยางแผ่นไม่เพียงพอ เนื่องจากขนส่งไปแล้วนำกลับมาล่าช้า ทำให้เกษตรกรรอคิวนาน ซึ่ง 7 วันของตลาดนี้ถือว่าธรรมดาตามมาก บางตลาดต้องใช้เวลารอนานกว่านี้ จะต้องให้อ.ส.ย. แก้ปัญหา ทั้งรถที่มาจากดอรรอบตลาด และส่งมอบให้โรงงานแปรรูปเร็วกว่านี้

ขณะที่นายทรงวุธ ดำรงกุล ประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง จังหวัดยะลา กล่าวว่า จากเงินกองทุนมูลนิธิกันชนก้อนแรกที่หมดลงและรออนุมัติก้อนใหม่ ทำให้ชาวสวนยางที่นำยางมาขายแล้วยังไม่ได้เงินขณะนี้ต้องไปกู้เงินจากธ.ก.ส. หรือ ธนาคารออมสิน เพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน รวมถึงผ่อนรถ ผ่อนบ้าน เพราะประเมินแล้วยอมเสียดอกเบี้ยดีกว่านำยางไปขายนอกโครงการที่ถูกเอกชนกดขายราคาต่ำกว่าราคาที่ อ.ส.ย. รับซื้อก็โลกรั่มละกว่า 10 บาท และจากปัญหาดังกล่าวทำให้สหกรณ์ต่างๆ ไม่สามารถไปรับซื้อขายจากเกษตรกรได้อีก เนื่องจากขาดเงินหมุนเวียนในระบบ

ด้านนายวิชิต ลีประเสริฐ ประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า ชาวสวนยางที่นำยางมาขายแล้วได้เงินครบนับว่าโชคดี แต่เป็นความโชคดีของเกษตรกรที่จะต้องรอเงินไปก่อน ไม่รู้ว่า ครม. จะอนุมัติหรือไม่ เนื่องจากมีเกษตรกรหลายรายดูยางเอาไว้เก็งกำไร ตอนที่ทางรัฐบาลประกาศว่าราคายางจะขึ้นไปถึงก็โลกรั่มละ 80 บาท

## 7ประเทศวางแผนร่วมดันราคายาง

บริษัทร่วมทุนยางระหว่างประเทศ กล่อมลาว พม่า เวียดนาม กัมพูชาร่วมดันราคายางพาราให้สูงขึ้น เผย 7 ประเทศผลผลิตรวมกว่า 72% ของโลก พร้อมหารือในการประชุม ITRC วันที่ 26 ก.พ. นี้ดันราคายาง

นายเยียม ดาวโรฎุทธิ ประธานผู้บริหารบริษัท ร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศจำกัด (IRCo) เปิดเผยว่า ตนได้หารือกับผู้บริหารระดับสูงเกี่ยวกับยางพาราของประเทศพม่า เวียดนาม กัมพูชาและลาว เมื่อต้นเดือนก.พ. พบว่าทุกประเทศประสบปัญหาราคาขายพาราดกต่ำ จึงขอความร่วมมือไม่ขายยางพาราในราคาที่ต่ำกว่าต้นทุนการผลิต และหาแนวทางปรับราคาให้สูงขึ้น ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งทั้ง 4 ประเทศเห็นด้วยกับแนวทางนี้และยินดีร่วมมือกับไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซียในการวางแผนกลยุทธ์การผลิตและการตลาดร่วมกัน

ทั้งนี้ความร่วมมือครั้งนี้ จะส่งผลให้การผลิตรายการของ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา รวมกันจะมีส่วนแบ่งในตลาดโลกถึง 72.2% ในปี พ.ศ. 2563 ซึ่งจะทำให้ทั้ง 7 ประเทศมีอำนาจต่อรอง



เยียม ดาวโรฎุทธิ

กำหนดราคาขายพาราในตลาดโลกมากขึ้น นอกจากนี้ ประเทศพม่า เวียดนาม กัมพูชาและลาว ยังตกลงที่จะส่งผู้แทนระดับสูงเข้าร่วมประชุมกับสมาชิกรายการยางพารา (ITRC) ในวันที่ 26 ก.พ. 2558 ที่เมืองบันดุง ประเทศ อินโดนีเซีย เพื่อจัดทำรายละเอียดของแผนความร่วมมือที่จะแก้ไขปัญหาราคายางพาราดกต่ำ

ในระหว่างวันที่ 23 - 26 ก.พ. 2558 จะมีการประชุม ITRC และคณะกรรมการของ IRCo เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดูแลปริมาณการส่งออกยางพารารายเดือนของทั้ง

สามประเทศให้อยู่ในระดับที่สอดคล้องกับส่วนแบ่งในตลาดโลก เพื่อป้องกันมิให้ราคาขายพาราดกต่ำ

ปัจจุบันราคาขายแผ่นรมคว้นชั้น 3 ภายในประเทศไทยอยู่ที่ระดับ 63.15 บาท ต่อ กิโลกรัม ราคาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดกรุงโตเกียวได้ปรับตัวดีขึ้นไปอยู่ที่ระดับ 58.9 บาท ต่อ กิโลกรัม หรือ 215 เยนต่อกิโลกรัมกำหนดส่งมอบเดือนก.พ. เนื่องจากค่าเงินเยนญี่ปุ่นอ่อนตัวลงและสต็อกยางพาราในประเทศญี่ปุ่นลดลงไปอยู่ที่ระดับ 12,976 ตัน ส่วนราคาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีนก็มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นโดยราคาขายแผ่นรมคว้นชั้น 3 กำหนดส่งมอบในเดือนพ.ค. 2558 ซึ่งเป็นเดือนที่ซื้อขายมากที่สุด อยู่ที่ระดับ 70.9 บาท ต่อ กิโลกรัม หรือ 13,044 หยวนต่อตัน

ส่วนหลังจากการประชุม ITRC กับประเทศพม่า เวียดนาม กัมพูชาและลาว ในวันที่ 26 ก.พ. ที่เมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย เชื่อมั่นว่าจะเห็นรูปแบบของความร่วมมือของทั้ง 7 ประเทศที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนเกี่ยวกับการควบคุมการเพิ่มผลผลิตยางพาราให้สอดคล้องกับความต้องการของโลก

## ชลบุรีเปิดมหกรรม เกษตรธรรมชาติ ตามพระราชดำริ

นางกนกพรณ สุวรรณพิทักษ์ ผู้แทน  
เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษา  
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
(กศน.) เป็นประธานเปิดงานมหกรรม  
เกษตรธรรมชาติ ครั้งที่ 17 ที่ศูนย์ฝึก  
และพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม วัด  
ญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่อง  
มาจากพระราชดำริ จ.ชลบุรี โดยมี  
นางกิ่งทอง ชูนสามพราน ผอ.ศูนย์ฝึก  
และพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณฯ  
ตลอดจนผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
เข้าร่วมในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ

นางกิ่งทองกล่าวว่า การจัดมหกรรม  
เกษตรธรรมชาตินี้เกิดขึ้นจากความ  
ร่วมมือระหว่างศูนย์ฝึกอาชีพเกษตรกรรม  
วัดญาณสังวรารามฯ กับเครือข่าย  
เกษตรกร และหน่วยงานในโครงการ  
พระราชดำริ ที่มีการดำเนินโครงการ  
มาตั้งแต่ปี 2538 และมีการพัฒนารูปแบบ  
มาอย่างต่อเนื่อง ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 17  
ดำเนินการระหว่างวันที่ 11-15 ก.พ. 2558  
เพื่อสร้างสามัคคีของทุกภาคส่วน ในการ  
ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการตามแนว  
พระราชดำริ เทิดพระเกียรติแด่พระบาท  
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมถึงการแสดง  
นิทรรศการผลงานด้านเกษตรธรรมชาติ  
และเทคโนโลยีด้านการเกษตรที่  
เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ ในเชิงท่องเที่ยว  
การเกษตร ตลอดจนเป็นการส่งเสริม  
พัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกรในเครือข่าย  
อีกด้วย

โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมการ  
จัดกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย กลุ่ม  
สหกรณ์เกษตรธรรมชาติวัดญาณฯ  
ชมรมเห็ดเกษตรธรรมชาติวัดญาณฯ  
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทย  
บริเวณชายแดนทั่วประเทศ สถาบัน  
พัฒนาการศึกษาอกระบบและการ  
ศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียง  
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อ  
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก  
พระราชดำริ (กปร.) มูลนิธิชัยพัฒนา  
โครงการพัฒนาพื้นที่รอบวัดญาณฯ  
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ชลบุรี  
 เป็นต้น



# “ประยุทธ์” สั่งสอบกรณีหนีประมูลข้าว

## ● รบปิดบัญชีโครงการรับจำนำ ● เคาะตัวเลขขาดทุนที่แท้จริง

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าในการเปิดซองประมูลราคาข้าวสารและข้าวสารหอมมะลิค้างสต็อกจากโครงการรับจำนำข้าวเมื่อวันที่ 29 ม.ค. ที่ผ่านมาว่า ได้ให้กระทรวงพาณิชย์ทบทวนว่ามีบริษัทไหนเป็นหนีหรือเกี่ยวข้องกับบริษัทที่มีปัญหาต้องประมูลใหม่ ถ้าพิสูจน์แล้วมีปัญหาอยู่อาจจะมีการยกเลิก 800,000-400,000 ตัน เท่ากับว่าขายได้ 500,000 ตัน

ผู้สื่อข่าวรายงานจากวงการค้าข้าวถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ทบทวนการประมูลข้าวใหม่ เพราะอาจมีบริษัทเข้าร่วมประมูลเป็นหนีของบริษัท สยามอินดิกา ที่ถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูลความผิดสัญญาซื้อขายข้าวจีทูจี 4 ฉบับ ร่วมกับนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีต มว.พาณิชย์ โดยบริษัทนี้ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อทำธุรกิจเกี่ยวกับการขนถ่ายสินค้าท่าเรือให้กับบริษัท สยามอินดิกา เพื่อใช้ในการขนข้าวทางเรือ และไม่เคยมีประวัติในการส่งออกข้าว

อย่างไรก็ตาม ภาคเอกชนมองว่าหากจะตัดสิทธิ์บริษัทนี้เพียงบริษัทเดียว และอนุมัติให้บริษัทอื่นชนะการประมูลข้าว อาจทำให้กระทรวงพาณิชย์ถูกฟ้องร้องได้ เพราะหลักเกณฑ์ของเงื่อนไขการประมูล (ทีโออาร์) ไม่ได้กำหนดว่าต้องมีประวัติส่งออก แต่หากพาณิชย์จะล้มประมูลข้าวล็อตดังกล่าวทั้งหมดแล้วเปิดประมูลแบบยกคลังใหม่ เชื่อว่าเอกชนที่เข้าร่วมประมูลคงไม่มีรายใดขัดข้อง และเสนอให้กำหนดทีโออาร์ใหม่เพื่อป้องกันหนี

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เผยว่า จะนัดประชุมคณะกรรมการปิดบัญชีโครงการจำนำข้าวของรัฐบาลชุดก่อน เพื่อสรุปการปิดบัญชีโครงการนับตั้งแต่ปี 47 ถึงสิ้นเดือน ก.ย.57 เพื่อให้ได้ข้อสรุปและรายงานให้คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการ (นบข.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ในเดือน มี.ค.นี้ เบื้องต้นมีผลขาดทุน 680,000 ล้านบาท.

## สินค้าเกษตรแห่งระดมทุน

นางสาวชญญา ธนศักดิ์ภัทร ประธานกรรมการ คิมเคปโตอย่างต่อเนื่องโดยบริษัทมีโครงสร้างรายได้จากต่าง  
บริหาร บริษัท ไทยโคโคเนท จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบ ประเทศกว่า ๑๓.๑๓% เป็นรายได้จากการส่งออกใน ๒๑  
ธุรกิจการแปรรูปมะพร้าวเพื่อการส่งออก เปิดเผยว่า บริษัท ประเทศทั่วโลก และธุรกิจรับจ้างผลิตและบรรจุสินค้า  
เตรียมเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปครั้ง มากกว่า ๕๒ ประเทศทั่วโลก  
แรก (ไอพีโอ) จำนวน ๑๕๐ ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ ด้านนายกิตติศักดิ์ วัชรเวทิน รองกรรมการผู้จัดการ  
๑ บาท คิดเป็น ๒๗.๒๗% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ใหญ่ บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)  
ทั้งหมด คาดว่าจะเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ง ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาล กล่าวไว้ว่า บริษัทได้  
ประเทศไทยหรือคลท. ภายในช่วงไตรมาส ๓ ปีนี้ เพื่อนำ ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดง  
เงินที่ได้จากการระดมทุน ประมาณ ๘๐๐ ล้านบาท จัดตั้ง รายการข้อมูลหรือไฟล์ลิ่ง ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับ  
ธุรกิจสวนมะพร้าว น้ำหอมและขยายการลงทุนโรงงานผลิต หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) ในการขายหุ้น  
ไฟฟ้าชีวมวล ด้วยกำลังการผลิต ๕ เมกะวัตต์ มูลค่าลงทุน ไอพีโอ จำนวน ๘๐๐ ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ ๑ บาท  
รวม ๓๐๐ ล้านบาท พร้อมทั้งตั้งเป้าหมายขึ้นเป็นผู้นำธุรกิจ หรือ คิดเป็น ๒๘.๐๙% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียก  
กะทิอันดับ ๑ ภายใน ๕-๑๐ ปี จากปัจจุบันอยู่อันดับ ๓ ชำระแล้วทั้งหมดโดยแต่งตั้งธนาคารไทยพาณิชย์เป็นที่  
สำหรับเป้าหมายรายได้ในปี ๕๘ คาดว่าจะเติบโต ปรึกษาทางการเงิน ส่วนเงินที่ได้จากการระดมทุนจะนำไป  
๕๖% เมื่อเทียบกับสิ้นปี ๕๗ ที่มีรายได้รวมประมาณ ๒,๓๓๑ ขยายกำลังการผลิต และชำระคืนเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นรวม  
ล้านบาท เนื่องจากการขยายตัวในธุรกิจน้ำมันมะพร้าวพร้อม ถึงตำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน.

## เรือประมงสงขลากลับเข้าฝั่ง พัก4วันช่วงเทศกาลตรุษจีน

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีเรือประมงใน จ.สงขลา ทอยนำเรือกลับเข้าฝั่งเพื่อขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำขึ้นท่าเทียบเรือประมงสงขลา ก่อนที่ท่าเทียบเรือจะทำการปิดท่าวันที่ 16-20 กุมภาพันธ์ นี้ เพื่อให้เจ้าของเรือและได้กักได้ทำพิธีเซ่นไหว้แม่ย่านางเรือ รวมทั้งไหว้บรรพบุรุษในช่วงเทศกาลตรุษจีน จะเปิดท่าขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำอีกครั้งในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ส่วนเรือที่มาจากต่างจังหวัดหลังขนถ่ายสินค้า

สัตว์น้ำเสร็จที่ท่าเทียบเรือสงขลา ก็ทยอยกลับภูมิลำเนาในหลายจังหวัดทางฝั่งภาคใต้ ตอนบน จ.สุราษฎร์ธานีและ จ.ชุมพร เช่นกัน การปิดท่าเทียบเรือประมงในช่วงเทศกาลตรุษจีนถือเป็นประเพณีที่เจ้าของเรือประมงทุกลำจะต้องหยุดออกทำการประมงช่วงดังกล่าว เพื่อให้เจ้าของเรือและได้กักได้ไหว้แม่ย่านางเรือที่ใช้ทำมาหากินและให้ลูกเรือประมงทั้งคนไทยและแรงงานต่างด้าวได้หยุดพักผ่อน

# ทุจريتโครงการข้าวถุง 'หนังสือชีวิต' แจ้งข้อหาเพิ่ม/อดีตบักออส.

ทุจريتข้าวถุงยังยึดเยื้อ ล่ำสุดบอรรถออส.สั่งแจ้งข้อหาเพิ่มอดีตบอรรถออส.ฐานลัทธิทรัพย์สินสัญญาค้ำประกันฟ่งสถาบันการเงินอีก 2 แห่งโทษฐานคินเงินค้ำประกันโรงสีคู่สัญญาโดยพลการด้านสิงห์โตทอง-ไชควรรลัทธิ "อ้อยเข้าปากช้าง" ไม่ยอมคิน อ้างออส.ให้มาเอง จ้ออีก 3 รายคินข้าว 1.26 แสนตันก่อนใช้ไม้แข็ง

นางจินตนา ชัยยวรรณาการ ประธานกรรมการ องค์การคลังสินค้า (ออส.) เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า จากการประชุมคณะกรรมการ หรือบอรรถ ออส.เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่ประชุมมีมติแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมในโครงการข้าวถุงที่มีนายสมศักดิ์ วงศ์วัฒน์สานต์ อดีตบอรรถผู้อำนวยการออส.เป็นผู้

ดูแลโครงการ รวมถึงสถาบันการเงินอีก 4 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)ฐานลัทธิทรัพย์สินสัญญาค้ำประกันฟ่งสถาบันการเงินอีก 2 แห่งโทษฐานคินเงินค้ำประกันโรงสีคู่สัญญาโดยพลการด้านสิงห์โตทอง-ไชควรรลัทธิ "อ้อยเข้าปากช้าง" ไม่ยอมคิน อ้างออส.ให้มาเอง จ้ออีก 3 รายคินข้าว 1.26 แสนตันก่อนใช้ไม้แข็ง

การเงินมีการเคลียร์แอล/จีให้กับเอกชน โดยที่ไม่ถามกลับมายังออส. ซึ่งตรงนี้บอรรถเห็นว่าไม่ถูกต้อง เพราะการทำสัญญาโครงการใดจะต้องมีการวางเงินค้ำประกันและสถาบันการเงินต้องการันตี และหากโครงการไม่ประสบความสำเร็จ หรือ โครงการมีปัญหา สถาบันการเงินที่การันตีจะต้องรับผิดชอบด้วย

ล่ำสุดออส.ได้แจ้งข้อหาทั้งนายสมศักดิ์ กับธนาคาร 2 แห่งก่อนคือไทยพาณิชย์กับกสิกรไทย รวมถึงเอกชนในข้อหาลัทธิทรัพย์สินเพิ่มเติม ส่วนอีก 2 ธนาคาร คือธนาคารกรุงเทพได้มีการคินเงินค้ำประกันมาแล้ว 21 ล้านบาท และมีการแจ้งอายัดสัญญาไปแล้วกว่า 20 ฉบับ ส่วน ธ.ก.ส.ที่มีเงินค้ำประกันกว่า 20 ล้านบาทที่ต้องคินออส.นั้น ออส.ยังไม่ได้แจ้งความ เนื่องจากธ.ก.ส.ยังไม่ได้ทำหนังสือตอบกลับมา



“เหลืออีก 2 ธนาคารที่ยังไม่คืนเงินค้ำประกันมาและเห็นว่าจ่ายเงินให้เอกชนไปแล้วคือทั้งโรงสีโซควรลักษณรุ่งเรืองกิจและสิงห์โตทองไรซ์ ที่ผ่านมาออส.ได้เรียกมาคุยทั้ง 2 รายแล้ว ซึ่งทางสิงห์โตทองไรซ์ก็เฉย เขาให้เหตุผลว่าอยากให้เขาเอง ส่วนโซควรลักษณรุ่งเรืองกิจ ก็บอกเหมือนกัน มองว่าไม่ถูกต้องเปรียบเสมือนคุณรับของโจรแล้วจะมาบอกว่าเขาให้มาเองมันไม่ใช่ แต่จะเข้าขายสมรู้ร่วมคิดด้วย ก็คงต้องให้ไปไปตามขั้นตอนกฎหมายอย่างเด็ดขาด เพราะเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง โดยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาให้เจ้าหน้าที่ไปแจ้ง

ข้อหาเพิ่มคือลักทรัพย์ ส่วนอดีตรองผอ.ออส.ก็ส่งหนังสือแจ้งไปแล้ว เขาไม่รับ ตอนนี้เรื่องข้าวดุงก็อยู่ที่ป.ช.หากเขาไม่มาชี้แจงก็เหมือนกับเขายอมรับผิดก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย โดยตอนนี้มีการเสนอให้บอร์ดพิจารณาให้คุณสมศักดิ์ออกจากราชการหลังจากที่มีคำสั่งให้พักงานไปเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมา”

นอกจากนี้ก็มีประเด็นคือการเร่งรัดให้โรงสีอีก 3 ราย ที่ยังไม่คืนข้าวในโครงการข้าวดุง ซึ่งที่ผ่านมาเอกชนทั้ง 3 รายเข้าพบกับรักษาการผอ.ออส. ซึ่งได้เห็นนโยบายไปว่าหากเอกชนยังยื้อไม่

ยอมนำข้าวที่เหลืออยู่ประมาณ 1.26 แสนตัน มูลค่าประมาณ 2 พันล้านบาทที่ได้เบิกจากคลังไปแล้วมาคืนตามเวลาที่กำหนด ออส.ก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายขั้นเด็ดขาด เพราะยื้อมากกว่า 2 ปีแล้วที่ยังไม่ยอมคืนข้าวที่นำไปทำข้าวดุง

ใน 3 รายมีทั้งข้าวหอมมะลิ ข้าวขาว แต่ปริมาณเท่าไรจำไม่ได้ แบ่งเป็น 2 ราย รายละ 3.8 หมื่นตัน และอีกรายประมาณกว่า 4 หมื่นตัน ซึ่งก็ยังไม่ยอมนำข้าวมาคืน ส่วนวิธีการคืนก็ต้องว่าไปตามสัญญาเพราะเมื่อโครงการถูกระงับก็ต้องคืนข้าวกลับมาแต่ถ้างานเสร็จ ออส.ก็ต้องจ่ายเงินจะเป็นการจ่ายด้วยข้าวหรือเงินก็ว่าไป แต่ตราใบที่สัญญายังไม่จบออส.ก็ไม่จ่ายเงิน ซึ่งที่ผ่านมาออส.ก็เรียกเอกชนมาคุยแต่ก็ยังไม่ยอมคืน”

สำหรับเอกชนที่เข้าร่วมโครงการจัดทำข้าวดุงราคาประหยัดที่มีการเบิกข้าวไปแล้วประกอบด้วย บริษัท พงษ์ลาม จำกัด (บจก.) บจก. นครหลวงค้าข้าว หจก.โรงสีโซควรลักษณรุ่งเรืองกิจ หจก.สิงห์โตทองไรซ์ และบจก.เจียเม้ง ซึ่ง 2 ใน 5 บริษัทได้มีการคืนข้าวกลับมาที่ออส.แล้ว

## ใช้ยางผสมปูนถนนสงขลา

<sup>12</sup> เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ท.สนิทพงษ์ ไชยชั้นแก้ว รอง ผบ.ฉก.กรมการทหารช่าง กล่าวว่า กรมทหารช่างได้สร้างถนนใน จ.สงขลา 4 เส้นทาง ใน 4 อำเภอ คือ อ.จะนะ เทพา สะบ้าย้อย และนาทวี โดยใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมลาดถนนทุกเส้นทาง ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพาราทางอ้อม คาดว่าใช้ยางพาราประมาณ 14,000 ตัน

นายเอกรัฐ หลีเส้น รองผู้ว่าราชการ

จังหวัดสงขลา กล่าวว่า กรมการทหารช่าง ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ในโครงการซ่อมสร้างถนนตามนโยบายของรัฐบาลและกองทัพบก มีเป้าหมาย 37 สายทาง ในพื้นที่ 38 อำเภอชายแดนภาคใต้ 4 อำเภอของ จ.สงขลา ในส่วนของ จ.สงขลา มี 4 เส้นทาง และ 1 ใน 4 สาย ที่ ต.นาหว้า อ.จะนะ ได้ดำเนินการไปแล้วร้อยละ 80 ใช้วัสดุยางพาราเป็นส่วนผสมด้วย คาดว่าระยะทาง 4 กม. จะใช้ยางพาราประมาณ 3,500 ตัน



**ทีมรักษ์เกษตรกร  
ปลอดสารพิษ**

มนตรี บุญจรัส  
ประธานกรรมการ  
ชมรมเกษตรกรปลอด  
สารพิษ ภายใต้  
บริษัท ไทยกรีน  
อะโกร จำกัด หรือ  
TGA Group ผู้นำ  
ด้านเกษตรกรปลอด

47

สารพิษครบวงจร อันดับ 1 ในประเทศไทย นำทีมออกบูธในงานเกษตร  
แฟร์ 58 เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมด้านการเกษตรปลอดสาร  
พิษ พร้อมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจในการทำเกษตรปลอดสารพิษแบบ  
ถูกวิธี โดยนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่มีหัวใจ  
รักษ์การเกษตรปลอดสารพิษ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต  
บางเขน เมื่อเร็วๆ นี้